



# รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันจันทร์ที่ ๙ ตุลาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

๑. สภาองค์กรของผู้บริโภค เผยแพร่หัวข้อข่าว เรื่อง “ซัชชาติ” ปฏิรูปผังเมืองเพื่อคุณภาพชีวิตประชาชน เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ สารี อ่องสมหวัง เลขาธิการสำนักงานสภาผู้บริโภค พร้อมทีมเจ้าหน้าที่สภาผู้บริโภค และตัวแทนชุมชนที่ร้องเรียนเรื่องผลกระทบจากโครงการก่อสร้างอาคารสูงขนาดใหญ่ในซอยแคบ ๓ แห่ง เข้าพบและประชุมร่วมกับ นายซัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้อำนวยการสำนักควบคุมอาคาร ผู้อำนวยการเขตสำนักงานเขตพญาไท ผู้อำนวยการเขตสำนักงานเขตจตุจักร ผู้บริหารรับผิดชอบผังเมือง ให้ระงับการก่อสร้างโครงการไว้ก่อน พร้อมกับร่วมกันหาทางออกตามข้อเสนอที่ยื่นถึงผู้ว่าฯ กทม. ไปก่อนหน้านี้ สภาผู้บริโภค และผู้แทนชุมชน ย้ำกับผู้ว่าฯ กทม. ถึงปัญหาสำคัญของทั้ง ๓ โครงการ ประกอบด้วย โครงการเอสประติพัทธ์ (ประติพัทธ์ ซอย ๒๓) โครงการเอส รัชดา (รัชดา ซอย ๔๔) และโครงการเดอะมูฟ (พหลโยธิน ๓๗) อยู่ที่มีความกว้างของทางสาธารณะ อาจไม่เป็นไปตามที่ต้องมีระยะความกว้าง ๖ เมตร ตามกฎหมายควบคุมอาคาร ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่จะมีผลกับคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเฉพาะกรณีหากเกิดเพลิงไหม้ ไม่ว่าจะเป็



อาคารหรือชุมชนจะเกิดความเสียหาย จากการที่รถดับเพลิงไม่สามารถเข้าไปดับได้เพราะทางแคบและความหนาแน่นของการอยู่อาศัย อีกทั้งไม่ต้องการให้เกิดปัญหาซ้ำรอยจากปัญหาซอยแคบที่ได้สร้างบทเรียนความเสียหายทั้งทางธุรกิจและผู้บริโภคมาแล้วจากโรงแรมเอทซ์ ในซอยร่วมฤดีและคอนโดมีเนียมแอสตัน อโศก ซัชชาติฯ รับที่จะติดตามเรื่องต่อเพื่อให้โครงการก่อสร้างปฏิบัติตามการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (EIA) และจะให้คณะกรรมการปรับปรุงแนวทางการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่พิเศษที่ตั้งขึ้นใหม่ โดยนำคำพิพากษาศาลปกครองมาใช้ในการพิจารณา การอนุญาตก่อสร้างของทั้ง ๓ โครงการ ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นแนวทางที่ถูกต้อง สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นและจะกำกับดูแลขั้นตอนการก่อสร้างอาคารในกรุงเทพมหานครอย่างเคร่งครัด เพื่อลดปัญหากระทบประชาชนผู้บริโภคด้วย อีกทั้งยินดีที่จะรับฟังและให้ความสำคัญความคิดเห็นจากภาคในการจัดทำผังเมืองรวม กทม. (ปรับปรุงครั้งที่ ๔) ที่อยู่ระหว่างจัดทำด้วย โดยจะให้สำนักงานการวางผังเมืองและพัฒนาเมืองหารือรอบกับภาคประชาชนและภาคประชาสังคม



# รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันจันทร์ที่ ๙ ตุลาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

๒. เมื่อวันที่ ๙ - ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖  
หน่วยงานประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ติดตาม  
ช่วยเหลือเคสประเด็นปัญหาด้านขนส่งและ  
ยานพาหนะ อุบัติเหตุรถทัวร์ชนรถจักรยานยนต์  
ทำให้ฝ่ายผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิต  
โดยช่วยประสานงานร่วมกับสภาทนายความ  
จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อดำเนินการช่วยเหลือ  
ผู้เสียหายต่อไป สำหรับผู้บริโภคที่อยู่ร้อยเอ็ด  
หรือจังหวัดใกล้เคียงและพบปัญหาผู้บริโภคไม่ได้  
รับความเป็นธรรม สามารถติดต่อขอปรึกษาหรือ  
ร้องเรียนกับ หน่วยงานประจำจังหวัดร้อยเอ็ด  
สภาผู้บริโภค ได้ที่ โทรศัพท์ : ๐๘๐ ๐๑๕ ๙๔๔๐  
อินบ็อกซ์เฟซบุ๊ก : หน่วยงานประจำจังหวัดร้อยเอ็ด สภาองค์กรของผู้บริโภค



๓. สภาองค์กรของผู้บริโภค เผยแพร่  
หัวข้อข่าว เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖  
เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ เครือข่าย  
รัฐสวัสดิการเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรม  
(We Fair) ร่วมกับสภาองค์กรของผู้บริโภคแถลงข่าว  
“การบ้านรัฐสวัสดิการ ในรัฐบาลเศรษฐา”  
ที่โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชัน  
นิติรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์ ผู้ประสานงาน We Fair  
กล่าวว่า แนวนโยบายของรัฐบาลเป็นเศรษฐกิจ  
ทุนนิยมเสรี อันเป็นที่มาของความเหลื่อมล้ำ  
ความยากจน ความเปราะบางของสังคมไทย  
ในขณะที่นโยบายรัฐสวัสดิการ ในการพัฒนา  
คุณภาพชีวิตสังคม การสร้างหลักประกันรายได้  
และการสร้างประชาธิปไตยฐานรากไม่ถูก  
ให้ความสำคัญ นโยบายเงินดิจิทัลวอลเล็ต  
มีความคลุมเครือ ซึ่งโครงการนี้และโครงการ

ต่าง ๆ ของรัฐบาล ต้องไม่เป็นข้ออ้างในการปรับลดงบประมาณสวัสดิการประชาชน เนื่องจากงบประมาณ  
สวัสดิการสังคมสำหรับประชาชน ๖๗ ล้านคนมีเพียง ๔๔๙,๙๖๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๔ จากงบประมาณทั้งหมด



# รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค

ประจำวันจันทร์ที่ ๙ ตุลาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

ในขณะที่งบประมาณข้าราชการและครอบครัว ๕ ล้านคน มี ๔๘๙,๔๗๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ด้านสารี อ่องสมหวัง เลขาธิการสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภค ให้ความเห็นว่า การจัดทำบำนาญถ้วนหน้าให้กับผู้สูงอายุ ๑๒ ล้านคน ที่ ๓,๐๐๐ บาทต่อเดือน จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จากงานวิจัยที่สภาผู้บริโภคนับสนุนดำเนินการ พบว่า หากรัฐบาลจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจำนวน ๔๓๕,๖๐๐ ล้านบาทต่อปีในรูปเงินบำนาญประชาชน รายละ ๓,๐๐๐ บาทต่อเดือน จะทำให้เกิดผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ภายในระยะเวลา ๕ ปี เป็นจำนวน ๖๙๒,๑๖๘.๔๐ ล้านบาท ทำให้มี GDP เพิ่มขึ้น เท่ากับร้อยละ ๖.๔๘ ของ GDP รัฐบาลจึงควรสนับสนุนงบประมาณพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งการสร้างหลักประกันรายได้ให้กับผู้สูงอายุ จะช่วยลดการพึ่งพิง การส่งต่อความยากจนจากรุ่นสู่รุ่น ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมอย่างยั่งยืน รวมถึงช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนได้ด้วย สมชาย กระจ่างแสง มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ ให้ความเห็นว่า รัฐบาลควรทบทวนอย่างเป็นระบบว่าสวัสดิการที่ให้กับประชาชนมีอะไรบ้างที่มีความซ้ำซ้อน หรือใช้งบประมาณไม่คุ้มค่า ก็ให้จัดสรรใหม่ เช่น เรื่องผลกระทบต่อเศรษฐกิจของนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต หากมาจ่ายเป็นบำนาญผู้สูงอายุถ้วนหน้าอย่างสม่ำเสมอจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและชุมชนมากกว่าการใช้จ่ายเงิน ๕๖๐,๐๐๐ ล้านบาทภายใน ๖ เดือน เป็นต้น

๔. สภาองค์กรของผู้บริโภค เผยแพร่หัวข้อข่าว จี้ รัฐคุมเข้ม นำอาวุธ – สิ่งเทียมอาวุธปืนออกจากแพลตฟอร์มออนไลน์ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ตัวแทนจากสภาผู้บริโภค ได้เข้าร่วมการประชุมกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันการจำหน่ายอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนและสิ่งเทียมอาวุธปืนทางออนไลน์ ซึ่งจัดโดยกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ๒ (บก.สอท.๒) โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน แพลตฟอร์มออนไลน์ และขนส่งเข้าร่วมประชุมด้วย สภาผู้บริโภคมียข้อเสนอต่อ



หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับมาตรการควบคุมและป้องกันการจำหน่ายอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนและสิ่งเทียมอาวุธปืนทางออนไลน์ ๔ ข้อ ดังนี้ ๑. ขอให้กระทรวงมหาดไทยออกมาตรการยกเลิกการโฆษณาและจำหน่ายสิ่งเทียมอาวุธปืนบนตลาดออนไลน์ ๒. ขอให้กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะหมวด ๔ สิ่งเทียมอาวุธปืนและหมวด ๖ บทกำหนดโทษ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันให้ครอบคลุมถึงผู้เสียหาย ๓. ออกมาตรการควบคุมการครอบครองอาวุธปืนตามความจำเป็นและควบคุมการจำหน่ายอาวุธเทียมปืนทั่วประเทศ ๔. เสนอให้ผู้ให้บริการขนส่งเอกชนตรวจสอบ



# รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันจันทร์ที่ ๙ ตุลาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

ผู้มาติดต่อหรือผู้ส่งพัสดุว่าเป็นบุคคลตรงกับรายละเอียดในบัตรประจำตัวประชาชน และตรวจสอบพัสดุสินค้าทุกช่องทางการขนส่ง

๕. สภาองค์กรของผู้บริโภค เผยแพร่หัวข้อข่าว เรียกร้องนายกรัฐมนตรีรื้อโครงสร้างราคาน้ำมันแก้ปัญหาสินค้าแพงระยะยาว จากกรณีเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ รัฐบาลมีมติลดราคาน้ำมันดีเซลและปรับลดราคาค่าไฟฟ้า โดยน้ำมันดีเซลลดราคาลง ๒.๕๐ บาท/ลิตร ส่งผลให้ราคาดีเซลเหลือไม่เกิน ๓๐ บาท/ลิตร ส่วนค่าไฟฟ้าปรับลดลงเหลือ ๓.๙๙ บาท/หน่วย ซึ่งการปรับลดราคาน้ำมันดีเซลและไฟฟ้านั้นทำให้ต้นทุนราคาสินค้าอุปโภคบริโภคลดลง แต่ราคาสินค้าหลายรายการกลับไม่ได้ลดลงตามต้นทุน นั้น เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ สภาผู้บริโภคได้จัดรายการ ‘เราไม่ได้บริโภคหญ้าเป็นอาหาร’ ในหัวข้อ “อย่าปล่อยให้รอแก้ น้ำมันลด สินค้าต้องลง”



ถ่ายทอดสดทางเพจเฟซบุ๊กสภาองค์กรของผู้บริโภคและยูทูป @tccthailand เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาสินค้าราคาแพงอย่างยั่งยืน ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า หลังจากรัฐบาลประกาศลดราคาน้ำมันและค่าไฟฟ้าลง เพื่อปรับลดค่าครองชีพให้กับผู้บริโภค กระทรวงพาณิชย์ได้หารือกับผู้ประกอบการ ๒๘๘ ราย สำหรับสินค้าที่นำมาลดราคา ประกอบด้วย ๓ กลุ่ม กลุ่มแรก คือ กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มกว่า ๓,๐๐๐ รายการ อาหารปรุงสำเร็จ อาหารแห้ง ข้าวสาร นม ถั่วเหลือง กาแฟ ซอสปรุงรส ปุ๋ยเคมีและอาหารสัตว์ กลุ่มที่ ๒ คือ กลุ่มบริการ เช่น รถยนต์ บริการทางการแพทย์ และค่าขนส่ง ส่วนกลุ่มที่ ๓ คือ กลุ่มแพลตฟอร์มส่งอาหารและอีคอมเมิร์ซรายการ ดร. ม.ล.กรกสิวิวัฒน์ เกษมศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน กล่าวว่า การลดราคาสินค้าในบางรายการของกระทรวงพาณิชย์เป็นแค่เรื่องชั่วคราวเท่านั้น เนื่องจากการแก้ปัญหาต้นทุนราคาสินค้าที่ไม่ตรงจุด เพราะต้นตอของปัญหามาจากต้นทุนราคาน้ำมัน โดยเฉพาะโครงสร้างราคาน้ำมันที่เอื้อให้กับผู้ประกอบการและผลกำไรค่าใช้จ่ายให้กับผู้บริโภค ดังนั้น กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงพลังงานต้องเข้าไปควบคุมราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่น ให้ไม่เกิน ๕ - ๑๐ เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล เพื่อให้โรงกลั่นได้จ่ายเบี่ยประกันฟรีและค่าการตลาดน้ำมันไม่เกิน ๒ บาทต่อลิตรตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) อธิษฐานร์ อันวงษา รองเลขาธิการสำนักงานสภาผู้บริโภค ตั้งข้อสังเกตว่า ในช่วงที่มีการปรับขึ้นราคาสินค้าผู้ประกอบการไม่ได้เข้าไปประชุมหารือกับกระทรวงพาณิชย์ แต่หากปรับลดราคาสินค้ากระทรวงพาณิชย์ต้องประชุมเพื่อขอความร่วมมือปรับลดราคาสินค้าลง



# รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันจันทร์ที่ ๙ ตุลาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

๖. เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖  
หน่วยงานประจำจังหวัดขอนแก่น  
สภาองค์กรของผู้บริโภค เข้าร่วมการ  
ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ  
(Public Hearing) การติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลการดำเนินการและการ  
บริหารงานของ กสทช. ช่วงของการ  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หน่วยงานประจำ  
จังหวัดขอนแก่น ได้มีข้อเสนอต่อ กสทช.  
ใน ๓ ประเด็น ๑. การกระจายอำนาจของ  
กสทช. เช่น ให้มีการเลือกตั้งบอร์ดบริหาร  
ของกสทช. กระจายอำนาจให้ประชาชน  
เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน



๒. การตั้งศูนย์แก้ปัญหาแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ โดยมี กสทช. ประสานหน่วยงานต่าง ๆ เช่น บริษัทเครือข่ายสัญญาณ  
โทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ต ตำรวจไซเบอร์ ฯลฯ ร่วมในการแก้ปัญหา ๓. ประเด็นเรื่องการควมบรมกิจการของ  
เครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ต ทำให้เกิดการผูกขาดการบริการและส่งผลกระทบต่อประชาชน

## ข้อมูลจาก

Facebook : สภาองค์กรของผู้บริโภค

Facebook : มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

Facebook : หน่วยงานประจำจังหวัดขอนแก่น สภาองค์กรของผู้บริโภค

Facebook : หน่วยงานประจำจังหวัดร้อยเอ็ด สภาองค์กรของผู้บริโภค

---

ส่วนกิจการองค์กรของผู้บริโภค สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง  oca@opm.go.th  
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  ๐๒ ๑๒๓ ๘๗๖๑  www.oca.go.th